

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๕๖๐



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Payment) ผ่านระบบ
วิดีโอทัศน์ทางไกล (Video Conference)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๔๐๔๓ ลงวันที่
๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมบัญชีกลาง ได้มีการประชุมหารือในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Payment) โดยได้นำร่อง
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรี และเตรียม
ขยายผลการดำเนินโครงการดังกล่าวไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่เหลือต่อไป ดังนั้น เพื่อให้
การดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Payment) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิด
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอื่น ๆ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับ
กรมบัญชีกลาง จึงได้จัดการประชุมซักซ้อมแนวทางในการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
(e-Payment) ผ่านระบบวิดีโอทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ดังนั้น จังหวัดสกลนคร จึงขอให้อำเภอแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม
๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม (ศาลากลาง ชั้น ๔) รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับเทศบาลนครสกลนครก็ให้พิจารณาดำเนินการเช่นกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา ทองคำ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒

ผู้ประสานงาน นางรัชดาภรณ์ ไชยเสน

โทร.๐๘๑-๒๖๑๗๐๔๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

งาน... กลุ่มงาน... กลุ่มงานส่งเสริมฯ



วันที่ 7 ต.ค. 2562

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖ ๙๕๐๘๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Payment) ผ่านระบบ
วิดีโอทัศน์ทางไกล (Video Conference)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมการดำเนินโครงการฯ

เลขที่ 7181
วันที่ ๐7 ต.ค. 2562
เวลา จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมบัญชีกลางได้มีการประชุมหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Payment) โดยได้นำร่องจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรี และเตรียมขยายผลการดำเนินโครงการดังกล่าวไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่เหลือต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Payment) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอื่น ๆ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับกรมบัญชีกลางจึงได้จัดการประชุมซักซ้อมแนวทางในการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Payment) ผ่านระบบวิดีโอทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ไปยังห้องประชุมของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หรือตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำหนด โดยให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว หรือคัดเลือกเฉพาะท้องถิ่นอำเภอพร้อมเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านพัฒนาชุมชนและการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเพื่อเป็นต้นแบบ (ครู ก.) เพื่อขยายผลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นของอำเภอ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสรี)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑ , ๔๑๓๕ โทรสาร ต่อ ๔๑๐๓
ผู้ประสานงาน นายภิเชก มีทอง โทร. ๐๘๒-๖๕๑๒๕๔๙

กำหนดการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
ผ่านระบบ Web Conference

วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. - ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมผ่านระบบ Web Conference
การดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (E-payment)
โดย นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ท้องถิ่น
- ประเด็นการชี้แจง

ประเด็นที่ ๑ การกำหนดแผนการดำเนินโครงการฯ เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย กรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็นที่ ๒ การดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (E-payment) ในพื้นที่นำร่อง
โครงการฯ จ.สิงห์บุรี โดย กรมบัญชีกลาง

ประเด็นที่ ๓ การแก้ไข/ปรับปรุง/บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็นที่ ๔ บทบาทและหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานตามโครงการฯ

เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - ถาม/ตอบในประเด็นที่คณะทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ/ท้องถิ่น มีข้อสงสัย
